
 
- ๑ - 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลไชยราช 
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญนำ หงษ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๒. นายสุวิจักขณ์ ทุ่งศรีแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๓. นายสมคิด ร่มวิเชียร สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๒ 
๔. นายนที คงเหมาะ สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๓ 
๕. นายสุคนธ์ ชังชะนา สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๔ 
๖. นายบุญจริง พิมพ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๕ 
๗. นายเริงศักด์ิ เดชรักษ์ สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๖ 
๘. นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๖ 
๙. นายสุชิน พุมมา สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๑ / เลขานุการสภา อบต. 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป ท่ังศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๒. นายคำพูน บุญเสงี่ยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๓. นายเฉลิมพล แก้วสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๔. นายโสธร ท่ังศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๕. นายวิคุณ ก่ิงสวัสด์ิ รองปลัด อบต.ไชยราช (รักษาราชการแทนปลัด อบต.ไชยราช) 
๖. นายภัทรวุฒิ ลูกตุ้มทอง นายช่างโยธาชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗. นางสาวสุภาพ ร่ืนรวย ผู้อำนวยการกองคลัง 
๘. นางทิพย์สุคนธ์ รูปสูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๙. นางสาวนุชจรีย์ เอ่ียมสะอาด ผู้อำนวยการกองการศึกษา/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
๑๐. นายเอกพันธ์ คชเสนีย์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป สป.(ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ฯ) 
๑๑. นางสุมาลี อมรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์ 
๑๒. นายสมชาย วัฒโน แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี  
๑๓. นายธีรยุทธ พรวนทอง เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ปข.1 (โป่งคา) 
๑๔. นางสาวเกศรินทร์  อินบำรุง เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ปข.1 (โป่งคา) 
๑๕. นายประทวน เพ็งกลัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช จ.ชุมพร 
๑๖. นางณภัสนันท์   ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๗. นางสาวบุศรา  ขาวจัตุรัส นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สนง.พระพุทธฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

.../...เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. ... 
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบต.  เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา 

อบต.ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต.  เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 

อบต.ไชยราช สมัยวิสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  วันนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาโอนแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการ

ขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ซ่ึงมีผู้แทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมาเข้าร่วมช้ีแจงและรับฟังการประชุมในวันนี้ด้วย  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ังท่ีแล้ว สมัยสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ เมื่อ
วันท่ี ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภา อบต.    เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
เลขานุการสภา อบต.  ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ังท่ีแล้ว สมัยสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ เมื่อ

วันท่ี ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต.  เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ังท่ีแล้ว อย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง ว่ามีถ้อยคำหรือข้อความใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้วด้วยครับ 

มติท่ีประชุมสภา อบต.  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ังท่ีแล้ว สมัยสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ 
เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  ๘    เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม   - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑ การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(เอกสารประกอบเพิ่มเติม) 

เลขานุการสภา อบต.  ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

.../...ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ... 
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   ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เปน็หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  

ประธานสภา อบต.   ขอเชิญนายก อบต. ครับ 
นายก อบต.   ตามเอ กสารประกอ บ (เพิ่ มเติม) ขอโอนแล ะแก้ไขเปลี่ย นแปล ง

งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม) 

สำนักปลัด อบต. 
  ขอโอนงบประมาณเพื่อ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี 

๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไชย
ราช จำนวนที่ขอโอน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ไชยราช 
จำนวนที่ขอโอน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าจัดซื้อเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๓ แรงม้า จำนวน 
๑ เคร่ือง จำนวนที่ขอโอน ๓๖,๐๐๐ บาท 

๔. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้า จำนวน ๑๐ ตัว จำนวนที่ขอโอน 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๕. ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เคร่ือง จำนวนที่ขอ
โอน ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 เหตุผลในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อความเหมาะสมกับสภาพ
และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในตำบล เพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความเหมาะสมกับสถานะทางการ
คลังในปัจจุบันของ อบต. 

 .../...ขอให้สภา อบต.ได้พิจารณา... 
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   ขอให้สภา อบต.ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามที่

เสนอตามเอกสารประกอบ เพื่อความเหมาะสมในการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป  
ประธานสภา อบต.   ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณา 
สมาชิกสภา อบต.   - ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอให้สมาชิก

สภา อบต.ได้พิจารณาว่าจะอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมาหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต.   - มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการที่ ๑, รายการที่ ๒, รายการที่ ๓ และ 
รายการที่  ๔ ได้ตามที่ เสนอขออนุมัติ ยกเว้น รายการที่  ๕ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ไม่เห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่าเครื่องเก่ายังสามารถใช้งาน
ได้ดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
   มติที่ประชุม รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ 
  - มีมติเห็นชอบให้โอน   ๘    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
   มติที่ประชุม รายการที่ ๕ 
  - มีมติเห็นชอบให้โอน    -    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    ๗ เสียง 
  - งดออกเสียง    ๒ เสียง 
นายก อบต.   ตามเอกสารประกอบ (เพิ่มเติม) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อ ให้ถู กต้ องแ ละ เห มาะสมกับ การเบิ กจ่ายงบ ป ระมาณ  ดั งน้ี  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม) 

สำนักปลัด อบต. 
๑. โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตัดข้อความเดิม จัดซื้อ

นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น  ข้อความ 
งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

๒. ค่าจัดซื้อ เคาน์เตอร์อ่ าง ๑ ห ลุม ตัดข้อ ความ เดิม สีอลูมิเนีย ม 
ข้อความ งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

.../...กองการศึกษา... 
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตัดข้อความเดิม จัดซื้อนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น ข้อความ งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

กองช่าง 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ยายแม้น หมู่ที่  

๖ บ้านหมากผู้ แก้ไขข้อความเดิม ยาว ๒๘๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ ตร.ม. เป็นข้อความใหม่ ยาว ๒๗๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๓๕๐ ตร.ม. ข้อความ งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อกบ-เขากระทุ้งฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช แก้ไขข้อความเดิม ยาว ๑๔๐ ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗๐๐ ตร.ม. เป็นข้อความใหม่ ยาว ๑๓๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๖๘๕ ตร.ม. ข้อความ งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเจริญ ซอย ๒ หมู่
ที่ ๓ บ้านบางเจริญ แก้ไขข้อความเดิม ยาว ๑๔๐ ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗๐๐ ตร.ม. เป็นข้อความใหม่ ยาว ๑๓๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๖๗๕ ตร.ม. ข้อความ งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประยูร-เขาไผ่ หมู่ที่ ๒ 
บ้านคอกอ้ายเผือก แก้ไขข้อความเดิม ยาว ๒๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๘๔๐ ตร.ม. เป็นข้อความใหม่ ยาว ๒๒๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๙๐๐ ตร.ม. ข้อความ งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปร่งเตย ซอย ๑ หมูท่ี่ 
๒ บ้านคอกอ้ายเผือก แก้ไขข้อความเดิม ยาว ๑๗๐ ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๖๘๐ ตร.ม. เป็นข้อความใหม่ ยาว ๑๘๒ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๒๘ ตร.ม. ข้อความ งบประมาณ และรายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลแม่ชี-โรงเรียน
บ้านไชยราช หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน แก้ไขข้อความเดิม ยาว ๓๔๕ 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม. เป็นข้อความใหม่ ยาว ๓๗๐ ม. 
พื้นที่ ไม่ น้อย กว่า ๑,๔๘๐  ต ร.ม. ข้อคว าม  งบ ประมาณ แล ะ
รายละเอียดอื่นๆคงเดิม 

 เหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ความเหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่  
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในตำบล 

.../...เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ... 
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เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความเหมาะสมกับ
สถานะทางการคลังในปัจจุบันของ อบต.  

   ขอให้สภา อบต.ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามที่เสนอตามเอกสารประกอบ เพื่อความเหมาะสมในการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

ประธานสภา อบต.   ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณา 
สมาชิกสภา อบต.   - ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอให้สมาชิก

สภา อบต.ได้พิจารณาว่าจะอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมาหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต.   - มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามเอกสารประกอบ
แนบท้ายการประชุม) ได้ตามที่เสนอขออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลง  ๘    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
  ๓.๒ พิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด (โรงเรียนบ้านทองอินทร์)  
เลขานุการสภา อบต.  ข้อกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  มาตรา ๑๓/๑๘ ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์

จะใ ช้ พ้ืนท่ีบางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมี อำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็น
บริเวณท่ีทางราชการใช้ประ โยชน์ภายในเขตป่าสงวน  แห่งชาติได้ และในบริเวณ
ดังกล่าวมิให้นำมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การท่ีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือ ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีนั้น  

  การใช้พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขต
ทับ ท่ีดินซ่ึงบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในท่ีดินส่วน
ท่ีเป็นบริเวณท่ี ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นส้ินสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับ
แต่วันท่ีประกาศกำหนด บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์  

.../...การใช้พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง... 
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  การใช้พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี  
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจา นุเบกษา 

  มติคณะรัฐมนตรี  
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง การเข้าใช้ประโยชน์ใน

พ้ืนท่ีป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีท่ี
ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ โดยให้ส่วนราชการย่ืนคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต.   ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์   - ช้ีแจงรายละเอียดการขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและ

ป่าคลองกรูด ตามหนัง สือโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ท่ี ศธ ๐๔๐๘๘.๑๑๑/๐๑๙ ลงวันท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เร่ือง ขออนุญาตนำเร่ืองการขอเข้าทำประโยชน์ใน พ้ืนท่ีเขตป่า
สงวนแห่งชาติฯ  

   เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ เพ่ือก่อสร้างโรงเรียนบ้านทองอินทร์ และ
ได้รับอนุญาตให้ใช้ เนื้อท่ี ๒๒ ไร่ ระยะเวลาอนุญาตให้ใช้ ๓๐ ปี ซ่ึงครบระยะเวลา
อนุญาตไปเมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมานั้น 

ตามท่ีมีหนังสือโรงเรียนบ้านทองอินทร์แจ้งขออนุญาตนำเร่ืองการขอเข้าทำ
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ เพ่ือดำเนินการขอความเห็นชอบจากสภา 
อบต.ไชยราชเพ่ือให้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ท้ังนี้ ได้รับความยินยอมจากราษฎรในพ้ืนท่ี
แล้วโดยได้ทำบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร และได้รับการมอบอำนาจการขอเข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้แล้ว รายละเอียดตามสำเนาเอกสารประกอบการประชุม จึง
ขอให้สภา อบต.ไชยราช ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้โรงเรียนบ้านทอง
อินทร์ดำเนินการขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด 
เพ่ือใช้เป็นท่ีต้ังโรงเรียนบ้านทองอินทร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม)  

ประธานสภา อบต.   มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมสภา อบต.ว่า
เห็นชอบอนุญาตให้โรงเรียนบ้านทองอินทร์ดำเนินการขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด เพ่ือใช้เป็นท่ีต้ังโรงเรียนบ้านทองอินทร์ตามท่ี
เสนอหรือไม่ 

มติท่ีประชุมสภา อบต.  มีมติให้ความ เห็นชอบอนุญาตให้โรงเรียนบ้านทองอินทร์ดำเนินการขอใช้
พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ง
โรงเรียนบ้านทองอินทร์ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  .../...มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ๙ ท่าน... 
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  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติเห็นชอบ    ๘    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
  ๓.๓ พิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีป่าไม ้เพ่ือประโยชน์

ทางพระพุทธศาสนา (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ)์  
เลขานุการสภา อบต.  ข้อกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  มาตรา ๑๓/๑๘ ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์

จะใ ช้ พ้ืนท่ีบางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมี อำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็น
บริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน  แห่งชาติได้ และในบริเวณ
ดังกล่าวมิให้นำมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การท่ีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือ ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีนั้น  

  การใช้พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขต
ทับ ท่ีดินซ่ึงบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในท่ีดินส่วน
ท่ีเป็นบริเวณท่ี ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นส้ินสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับ
แต่วันท่ีประกาศกำหนด บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์  

  การใช้พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี  
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจา นุเบกษา 

  มติคณะรัฐมนตรี  
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง การเข้าใช้ประโยชน์ใน

พ้ืนท่ีป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีท่ี
ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ โดยให้ส่วนราชการย่ืนคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต.   ขอเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้เ พ่ือประโยชน์
ทางพระพุทธศาสนา ตามหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ี 

.../...ปข ๐๐๓๔/๑๓๘ ลงวันท่ี... 



 
- ๙ - 

ปข ๐๐๓๔/๑๓๘ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เร่ือง ขอความเห็นชอบการอนุญาต
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเขตป่าเพ่ือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา  

   ตามหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งขอความ
เห็นชอบการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้เ พ่ือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ไชยราช เพ่ือให้ดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านเพ่ือขอ
ความยินยอมจากราษฎรในพ้ืนท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทางกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี
ประมาณ ๗ ไร่เศษ รายละเอียดตามสำเนาเอกสารประกอบการประชุม จึงขอให้สภา 
อบต.ไชยราช ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือ
ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม)  

เลขานุการนายก อบต.เขาไชยราช   ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในนามผู้แทนวัดไชยราช ซ่ึงเป็นวัดท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ได้เร่ิม ก่อต้ัง เป็นสำนักสงฆ์ ต่อมา พ.ศ.๒๕๓๑ ได้มีราษฎร
ถวายท่ีจำนวน ๖ ไร่ให้กับสำนักสงฆ์เพ่ือดำเนินการก่อต้ังเป็นวัดไชยราชในปัจจุบัน และ
ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถข้ึน แต่พ้ืนท่ีในการก่อสร้างไม่ได้อยู่ในเนื้อท่ี ๖ ไร่ ซ่ึงมี
เอกสารสิทธ์ิ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จจึงดำเนินการขอวิสุงคามสีมา แต่ได้รับ
แจ้งว่าพ้ืนท่ีต้ังอุโบสถอยู่นอกเนื้อท่ีท่ีขออนุญาตก่อต้ังวัดจึงไม่สามารถออกวิสุงคามสีมา
ให้ได้ ซ่ึง พ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ โดยป่าไม้เขตของ ท้ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๑๐ เพชรบุรี) และจังหวัดชุมพร ( สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ สุราษฎร์ธานี) จึงให้ดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า
ไม้เ พ่ือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนจึงจะ
ดำเนินการต่อไปได้ 

นายสมชาย วัฒโน ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 
   หลังจากท่ีสภา อบต.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์

ใน พ้ืนท่ี ป่าไม้  เ พ่ือประ โยชน์ ทา งพระ พุทธศาสนา  ตาม คำขอของสำนั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีพ้ืนท่ีของวัดไชยราชเรียบร้อยแล้วนั้น ทาง
หน่วยงานป่าไม้ก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีให้ชัดเจนอีกคร้ัง เพ่ือดำเนินการออก
ใบอนุญาตให้ต่อไป 

ประธานสภา อบต.   มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีปร ะชุมสภา อบต.ว่า
เห็นชอบการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีพ้ืนท่ีของวัดไชยราช  ตามท่ีได้
เสนอมาหรือไม่ 

มติท่ีประชุมสภา อบต.  มีมติให้ความ เห็นชอบการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือประโยชน์
ทางพระพุทธศาสนาแล ะไม่ มีข้อขั ดแย้งกับราษ ฎรในพ้ืน ท่ีตามท่ีสำนั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  .../...มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ๙ ท่าน... 



 
- ๑๐ - 

  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติเห็นชอบ    ๘    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
  ๓.๔ พิจารณารับพัสดุท่ีมีผู้มอบหรืออุทิศให้กับ อบต. 
เลขานุการสภา อบต.  ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๙ ในกรณีท่ีมี ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถ่ินจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นจากสภาจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือสภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และต้องได้รับอนุมั ติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

ประธานสภา อบต.  เชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  เนื่องจากมี ผู้อุทิศตู้เย็นให้กับสำนักปลัด อบต.ไชยราช จำนวน ๑ เคร่ือง 

สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในสำนักงานและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ท่ีมาติดต่อราชการกับ อบต.ไชยราช เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุกรณีท่ีมีผู้อุทิศหรือ
มอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ อบต.และพัสดุนั้นอาจมีภาระผูกพันจะรับได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา อบต.ก่อนนั้น จึงขอความเห็นชอบรับพัสดุดังกล่าวเพ่ือ
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภา อบต.   ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมสภา อบต.ว่าเห็นชอบหรือไม่ 
มติท่ีประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้รับพัสดุกรณีท่ีมี ผู้ อุทิศหรือมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ 

อบต.และพัสดุนั้นอาจมีภาระผูกพัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติเห็นชอบ    ๘    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกท่านใดมเีร่ืองอ่ืนๆหรือปัญหาท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้หรือไม ่
ท่ีประชุมสภา อบต.  - ไม่มี 

.../...ประธานสภา อบต. - ถ้าท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ... 



 
- ๑๑ - 

ประธานสภา อบต.  ถ้าท่ีประชุมไม่มี เร่ือง อ่ืนๆ หรือปัญหาท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้  ขอปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 
 
 

  (ลงช่ือ).................................................... 
                     (นายสุชิน   พุมมา) 
        สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๑ 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
 
 
  (ลงช่ือ).................................................... 
                 (นายบุญนำ   หงษ์ทอง) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 
 
(ลงช่ือ)...........................................           (ลงช่ือ)...........................................       (ลงช่ือ)........................................... 
         (นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว)           (นายสุคนธ์  ชังชะนา)      (นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ                         .  
.      สมัย                      คร้ังท่ี          เมื่อวันท่ี            เดือน                        พ.ศ.                . 

 
 
     (ลงช่ือ).................................................... 
                    (นายบุญนำ   หงษ์ทอง) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 


